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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 1/2568 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 13.00 - 16.40 น. 
ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 

-------------------------------- 5 

ผู้มาประชุม  
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย ์ เต็งเจริญสกุล   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  ชูคันหอม รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วีรพล  ทวีนันท์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นายสัตวแพทย์สมพงษ์ หอยสังข์  แทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์  ค าพา   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพลู ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจ า กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ  จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ กรรมการ 
  กลุ่มสอนรายวิชาทางคลินิก 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  สุวรรณโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ กรรมการ 15 

  กลุ่มสอนรายวิชาทางปรีคลินิก 
9. นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์เจษฎา  จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
     (อยู่ระหว่างการ 20 

                                                                                                               อนุมัติให้ลาออกจาก 
                                                                                                                                  ต าแหน่ง) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวีณา  รองเมือง    หัวหน้าภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ 
2. นายวีระ สุภารักษ์    นักวิชาการเงินและบัญชี 25 

3. นางสาวบัญฑิตา  ใจเดช     พนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา   13.00  น. 

ประธานให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึง เปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 30 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 5 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1) ผลการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

   ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ได้ส่งรายงานสรุปผลสอบประเมินของ
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งเข้าสอบเป็นครั้งแรก ในครั้งที่ 1/2566 ครั้งที่ 2/2566 และครั้งที่ 1/2567 โดย
มีการเปรียบเทียบใน 11 สถาบัน ดังนี้ 10 

 
 
 
   
 15 

 
 
 

 
  2) การจัดท าร่างประกาศประกันคุณภาพและการประเมิน 20 

  ตามพระราชบ ัญญัต ิ  มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 ได ้ก  าหนดไว ้ในหมวดที ่  3   
การประกันคุณภาพและการประเมิน ตามมาตรา 44 และมาตรา 45 ดังนี้ 
  มาตรา 44 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ25 

ของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 45 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 30 
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  โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการจัดท าประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินและ
ประกันคุณภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

3) ผลการรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2568 
 

 5 

   
 
 

 
  4) นักศึกษาแลกเปลี ่ยนจาก Southwest University จ านวน 5 คน จะเข้าศึกษาดูงานที่10 

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 
  5) มหาวิทยาลัยโดยกองยุทธศาสตร์ ก าหนดให้ส่งกรอบค าขออัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 
2569 ในวันที ่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 โดยจะตั ้งคณะกรรมการพิจารณากรอบอัตราก าลัง และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 15 

 
 1.2 ก าหนดปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะกรรมการประจ าคณะ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ประจ าปี 2568 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบก าหนดปฏิทินการจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2568 โดยมีรายละเอียดตาม20 

เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/48o141 
   
 
 
 25 

 
 
 
 
 30 
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  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 สรุปผลการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2567 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสรุปผลการประชุมวิชาการ
นานาชาติทางสัตวแพทย์ ครั ้งที ่ 25 ประจ าปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  5 

https://kku.world/90dyda 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จ ันทร ์ลุน ได ้สอบถามว ่า ค ่าตอบแทนว ิทยากรต ่างชาติ  โดย 
รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ จรัสแสง เหตุใดจึงได้มีการส ารองจ่ายก่อน 
  นายวีระ สุภารักษ์ ได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีดังกล่าวเป็นการบรรยายแบบออนไลน์ และ 
ต ้องส  ารองจ ่ายค ่ าตอบแทนไปย ั งต ่างประเทศ ซ ึ ่ งจะม ีค ่ าธรรมเน ียมในการด  าเน ินการด ังกล ่ าว  10 

รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ จรัสแสง ได้เสนอว่าจะประสานกับวิทยากรเกี่ยวกับการส ารองจ่ายดังกล่าว และจะมีการ
ลงนามในฐานะผู้ส ารองจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบต่อไป 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเพิ่มเติมว่า จะเริ่มแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่อไป และ
ก าหนดเวลาประมาณปลายมิถุนายน-ต้นกรกฎาคม พ.ศ.2568 
  มติที่ประชุม รับทราบ 15 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานให้ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั ้งที ่ 12/2567 เมื ่อว ันที ่ 12 ธ ันวาคม พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดตา ม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/304mv2 20 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การลงเวลาปฏิบัติงานในรูปแบบ Time Card และ App Sheet 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการลงเวลาปฏิบัติงานในรูปแบบ Time Card 25 

และ App Sheet ได้สอบถามไปยังการเจ้าหน้าที่เรื่องการลงเวลาซ ้าแล้วว่าการลงเวลาซ ้าไม่สามารถท าได้  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 30 
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 3.2 อัตราค่าบริการศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการเสนออัตราค่าบริการศูนย์วินิจฉัยและชันสตูร
โรคสัตว์ ว่ายังไม่ได้ท าการเทียบเคียงการก าหนดอัตราค่าบริการอ่ืน 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 5 

3.3 การจัดการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 32 
   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 
32 ขณะนี้นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจ และได้ส่งให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแล้ว และจะสรุป
รายรับ-รายจ่ายและรายละเอียดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวันนี้ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 10 

 
 3.4 รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
รอบท่ี 1 Portfolio 2568            
  ประธานสืบเนื่อง เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio 2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสอบสวน15 

ข้อเท็จจริง และได้ข้อมูลว่ามีผู้ร้องกรณีดังกล่าวถึงคณะกรรมการจริยธรรมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ เสนอว่าให้คณะกรรมการจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบจะ
มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น 
  มติที่ประชุม รับทราบ และให้เป็นไปตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
 20 

 3.5 การด าเนินการร้านสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ร้าน Pet Shop) 
  ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื ่อง เรื ่องการด าเนินการร้านสวัสดิการ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ (ร้าน Pet Shop) ผลประกอบการก าไรสุทธิเมื่อสิ้นไตรมาส 3 จ านวนทั้งสิ้น 1,190,363.38 บาท 
รายได้จากการขาย จ านวน 7,821,797.19 บาท ต้นทุนขาย 5,974,329.75 บาท โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/3md4wp 25 

รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามเพิ่มเติมว่า อ านาจพิจารณาการใช้เงินของร้านค้า
สวัสดิการขึ้นกับคณะอนุกรรมการร้านสวัสดิการใช่หรือไม่ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งว่าอ านาจพิจารณาการใช้เงินของร้านค้าสวัสดิการเป็นของ
คณะอนุกรรมการร้านสวัสดิการ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อจะมีการอนุมัติการใช้งบประมาณในจ านวนมากจะต้องน าเข้า
หารือในคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 30 
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มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสอบถามเรื่องค่าใช้จ่าย
และข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงานของร้านค้าสวัสดิการ และน ามารายงานที่ประชุมครั้งต่อไป 
 
 3.6 ความคืบหน้าในการด าเนินการแอปพลิเคชัน 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องความคืบหน้าในการด าเนินการระบบแพลทฟอร์ม5 

พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน โรงพยาบาลสัตว์ ปีงบประมาณ 2565 ของบริษัทออคทะ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ว่าได้แจ้ง
บริษัทว่าคณะจะจัดท าหนังสือไปถึงบริษัท แต่ทางบริษัทของนัดหมายพูดคุย ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 
09.00 น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอเพิ่มเติมว่า ให้บริษัทท าหนังสืออย่างเป็นทางการเป็น
หลัดฐานชี้แจงว่าแอปพลิเคชันที่ท างานไม่ได้ตาม TOR เหตุที่มีข้อติดขัดเรื่องอะไรบ้าง และแก้ไขอะไรบ้าง และ10 

งบประมาณในการแก้ไข 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.7 การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหาร15 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน มีความเห็นว่า ราคาของสินค้าค่อนข้างสูง ปริมาณและ
คุณภาพของอาหารยังไม่เหมาะสมกับราคา จึงอยากให้ปรับเปลี่ยนปัญหาดังกล่าว 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ แจ้งให้ทราบว่าร้านอาหารตามสั่ง ปรุงอาหารช้า จึงกังวล
ว่าจะปรุงได้ทันตามความต้องการของนักศึกษาหรือไม่ 20 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.8 หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์  
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ และอัตรา
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ ซ่ึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ สอบถามเพิ ่มเติมว่า 25 

รายได้จะสมดุลกับรายจ่ายหรือไม่และ ข้อ 5.1 บุคลากรจะมีสิทธิได้รับเงินหลายทางหรือไม่ และการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรบางต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอเพิ ่มเติมว่า ควรน าเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ
โรงพยาบาลสัตว์จากในมหาวิทยาลัยต่างๆมาอ้างอิงเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพลู มีความเห็นว่า รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ควรน าไปจ้าง
บุคลากรเพ่ิม เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นของการท าร่างประกาศฉบับนี้ คือ 
ต้องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษส าหรับสัตวแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ (อว.) หรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (วว.) 5 

และเพ่ิมแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ บุคลากร และลูกจ้างชั่วคราว โดยจะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากการท างานที่ปฏิบัติ
จริง 
  นายสัตวแพทย์สมพงษ์ หอยสังข์ เพิ่มเติมว่า ฐานเงินเดือนสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ยังต ่า
กว่าโรงพยาบาลสัตว์ในมหาวิทยาลัยอื่น หากมีค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการท างานก็จะมีขวัญก าลังใจมาก
ยิ่งขึ้น โดยการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้น มาจากรายรับที่ได้จากการเพิ่มค่าบริการต่างๆ รวมถึงรายได้จาก10 

จ านวนสัตว์ป่วยที่เพ่ิมข้ึน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพลู เสนอเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันโรงพยาบาล
สัตว์ยังขาดแคลนผู้ช่วยสัตวแพทย์ จึงเสนอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่จะเข้าเตรียมพร้อมคลินิกเข้ามาช่วยงานได้
หรือไม ่ 
  นายสัตวแพทย์สมพงษ์ หอยสังข์ ชี้แจงว่า ได้ท าเป็นโครงการจ้างเหมาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 15 

แต่อย่างไรก็ตามยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
  มติที่ประชุม รับทราบ และให้สืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 3.9 ร่างประกาศก าหนดแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 20 

  ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื ่อง เรื ่องร่างประกาศก าหนดแนวปฏิบัติการใช้จ่าย
เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการเป็นประกาศคณะเรียบร้อย
แล้ว 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 25 

 3.10 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี ศรีงาม 
  ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื ่อง เรื ่องขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นรอง
ศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี ศรีงาม ได้ด าเนินการส่งให้
กองทรัพยากรบุคคลพิจารณาแล้ว 30 
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  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.11 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส ารองเพื่อประโยชน์และสวัสดิการ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส ารองเพื่อประโยชน์และสวัสดิการ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้สอบถามถึงบทบาท หน้าที่ จากคณะอื่นๆว่ามีเช่น5 

ไรบ้าง ได้ข้อมูลว่าบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนส ารองเพื่อประโยชน์และสวัสดิการมีก าหนดไว้
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  1857/2564 อยู่แล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/c9jgtr 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 10 

 3.12 ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2568 ของนายสราวุธ กันเตียง 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 
2568 ของนายสราวุธ กันเตียง รหัสนักศึกษา 563180080-3 ได้ด าเนินการไปยังส านักงานบริหารงานวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว 
  มติที่ประชุม รับทราบ 15 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องพิจารณา 
 4.1 รับรองการส าเร็จการศึกษาของนายอดิเทพ คอลพุทธา  

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษาของ  
นายอดิเทพ คอลพุทธา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ20 

สัตวแพทย์ (นานาชาติ) รหัสประจ าตัว 635180003-2 โดยผ่านเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/iwtzrt https://kku.world/3u1mdk และ 
https://kku.world/jsib5o 
  มติที่ประชุม รับรองการส าเร็จการศึกษาของนายอดิเทพ คอลพุทธา 
 25 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 5.1 การจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569 
  ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลังประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง30 

https://kku.world/iwtzrt
https://kku.world/3u1mdk%20และ
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มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยมีก าหนดส่งภายในวันที ่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/v6awrd ซึ ่งต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน โดยด าเนินการจัดท าข้อมูลผ่านระบบ Google sheet ซึ่งคณะจะตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากรอบอัตราก าลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือด าเนินการต่อไป  
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า อัตราก าลังในปีงบประมาณ 2568 ที่5 

ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ยังไม่มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังกลุ่มวิชาเพื่อให้ก าหนดคุณสมบัติใน
การรับสมัคร 
  นางว ีณา  รองเม ือง  แจ ้งว ่าหล ังเสร ็จส ิ ้นการประช ุมคณะกรรมการประจ  าคณะแล้ว  
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาและผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ได้แจ้งว่าอัตราก าลังของบุคลากรสาย
วิชาการ 5 อัตรา ให้ดูข้อมูลว่ากลุ่มวิชาใดได้รับการจัดสรรอัตราก าลังในรายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 10 

5/2567 และให้ท าหนังสือและตัวอย่างคุณสมบัติไปยังกลุ่มวิชา ภายหลังทราบว่ากลุ่มวิชาได้ก าหนดคุณสมบัติกับฝ่าย
แผนแล้วจึงไม่มีการส่งหนังสือไปยังกลุ่มวิชา อย่างไรก็ตามจะได้มีบันทึกไปถึงกลุ่มวิชาที่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังให้
ก าหนดคุณสมบัติและคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา ได้มอบหมายให้ภารกิจด้านการเจ้าที่จัดท าหนังสือส่งไปยัง
กลุ่มวิชาภายใน 1 สัปดาห์ และให้เสนอมหาวิทยาลัยให้แยกประกาศการรับสมัครเป็นแต่ละอัตรา 15 

  มติที่ประชุม รับทราบและให้ท าหนังสือแจ้งมติที่ประชุมไปยังกลุ่มวิชาเพื่อก าหนดคุณสมบัติ
พร้อมเสนอตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 5.2 ขออนุมัติลาศึกษาต่อในประเทศ โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ของนายกานต์ ยงวณิชย์  
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลาศึกษาต่อในประเทศ20 

ของนายกานต์ ยงวณิชย์ ต าแหน่งสัตวแพทย์ ระดับช านาญการ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มีความประสงค์ขอลาศึกษา
ต่อในประเทศ ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.2 หลักสูตรนานาชาติ  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2568 ถึงวันที่ 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2571 โดยใช้เวลาราชการบางส่วนในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.30 น. และวันศุกร์  
เวลา 09.00-16.30 น. และร ับผ ิดชอบการปฏิบ ัต ิงานในเวลาราชการปกติได ้ โดยมีรายละเอียดตาม25 

เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/3vzzf5 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
 30 

https://kku.world/v6awrd
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 5.3 รายงานความคืบหน้าระบบ ERP  
  นายวีระ สุภารักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การอบรมดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง เนื่องจากไม่ได้ใช้เนื้อหาหรือกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  ส่งผลให้เมื่อ 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ระบบ ERP และยุติการใช้ระบบ KKUFMIS ในเดือนตุลาคม จึงยังไม่สามารถด าเนินการ5 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้กองคลังตลอดจนคณะ และหน่วยงานต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้
ระบบ ERP เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และยังมีอุปสรรคหลายประการที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเบิก
จ่ายเงินได้ตามปกติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/d17y7m 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.4 การขอเปิดเรียนวิชาคลินิกปฏิบัติ 2  
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ในภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษาหน้า ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ มีการแบ่งกลุ่มทั้งหมด 9 กลุ่ม จึงจะขอเปิดล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์ และ 
จะวนปฏิบัติให้ครบทุกหน่วยภายใน 2 สัปดาห์ หากได้รับการประชุมเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการหรือคณะ
กรรมคลินิกจะได้แจ้งนักศึกษาเข้าเรียนในกรณีดังกล่าวก่อน  15 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5.5 รถสัตวแพทยเ์คลื่อนที่ 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์  ค าพา ได้สอบถามเกี่ยวกับรถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ รถคันดังกล่าวใชใ้น
วัตถุประสงค์อะไรและมีผู้ใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 20 

  ประธานชี้แจงว่า มีวัตถุประสงค์ของรถสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการ
บริการสุขภาพสัตว์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการอบรมการ ใช้เครื่องมือ
และอุปกรณต์่างๆ จากบริษัท เมื่อมีการอบรมเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถใช้รถได้ตามวัตถุประสงค์  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 25 

5.6 การจัดท าข้อมูลประกอบการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูล
ประกอบการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาด้วยการสรร
หาคณบดี พ.ศ. 2566 ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าของคณะสรุปการวิเคราะห์ ปญหาอุปสรรค รวมทั้งทิศทาง
และเป้าหมายของคณะที่ควรด าเนินการตอไป เสนอตออธิการบดี เพื่อเป็นขอมูลประกอบการสรรหา กอนคณบดี30 
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ครบวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่หลังวันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยต้องส่ง
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 ในส่วนข้อ 3 ให้ส่วนงานเผยแพร่รายสรุปการวิเคราะห์องค์กร ให้บุ คลากร
ภาย ในส ่ วน ง านได ้ ร ั บทราบ โดยท ั ่ ว ก ั น  โ ดยม ี ร ายละ เอ ี ยดตาม เอกสารแนบท ้ า ยการประชุ ม
https://kku.world/aecn2r 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดท า SWOT Analysis ว่าได้5 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้วโดยทีมงานที่มีความเป็นกลางหรือไม่ ทั้งนี้ยังไม่ทราบถึงกระบวนการจัดท า SWOT 
Analysis ว่าใช้ข้อมูลประเภทใด และต้องการทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์กับอัตราก าลัง
อย่างไร รวมถึงมีความถูกต้องของข้อมูลและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือไม่ 

ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ได้ชี้แจงต่อที ่ประชุมว่า การจัดท า SWOT Analysis ได้
ด าเนินการโดยทีมงานที่มีความเป็นกลางและได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งนี้ กระบวนการจัดท า10 

ข้อมูลได้น าเครื่องมือการวิเคราะห์ เช่น 7S Model, PESTEL Analysis, ข้อมูลจากคู่เทียบ มาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ร่วมด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้เสนอเพิ่มเติมว่า แม้ว่ากระบวนการวิเคราะห์ทั้งหมดจะ
ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว แต่ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ 
นอกจากนี้ กระบวนการวิเคราะห์บุคลากรยังไม่มีส่วนร่วมทุกระดับ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอ15 

ข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหารายงานให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู้ทรงคุณวุฒิจึงเสนอให้จัดการประชุม
เพื่อวิเคราะห์บริบทองค์กร ประธานจึงเสนอให้มีการจัดประชุมในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป เมื ่อได้ผลสรุปการวิเคราะห์บริบทองค์กรแล้ว ให้น าเข้าที ่ประชุมครั้งพิเศษในวันที ่ 30 มกราคม  
พ.ศ.2568  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 20 

 
เลิกประชุมเวลา  15.50 น. 
 
 

(นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม) 25 

               ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
 
    (นางสาวบัญฑิตา ใจเดช) 
    ผู้จดรายงานการประชุม 30 

 


